

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเรือง ศรีเมือง	ประธานสภา อบต.	บุญเรือง ศรีเมือง
๒	นายจำรัส พันธุ์กิ่ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	จำรัส พันธุ์กิ่ง
๓	นายเสาร์ อินปินตา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	เสาร์ อินปินตา
๔	นายนิรันดร์ ขวัญใจ	รองประธานสภา อบต.	นิรันดร์ ขวัญใจ
๕	นายนพรัตน์ ทาทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นพรัตน์ ทาทอง
๖	นายธวัชชัย บุญแก่	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ธวัชชัย บุญแก่
๗	นายดุสิต ทาทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ดุสิต ทาทอง
๘	นายจันทร์ ศรีชัยอินทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	จันทร์ ศรีชัยอินทร์
๙	นายเรืองศักดิ์ ตี้อำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	เรืองศักดิ์ ตี้อำ
๑๐	นางเสาร์แก้ว วงศ์ขัติย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	เสาร์แก้ว วงศ์ขัติย์
๑๑	นางอัมพร ไชยทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	อัมพร ไชยทอง
๑๒	นายประหยัด จอมภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	ประหยัด จอมภา
๑๓	นายราชันย์ จุมปูเครือ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ราชันย์ จุมปูเครือ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอนงค์ บุญเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	อนงค์ บุญเรือง
๒	นายชัยชนะ ภาระจำ	เลขานุการนายก อบต.	ชัยชนะ ภาระจำ
๓	นางหนึ่งนุช แสนบ้าน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หนึ่งนุช แสนบ้าน
๔	นางพงษ์สิริ ปิยะมาน	นักประชาสัมพันธ์	พงษ์สิริ ปิยะมาน
๕	นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรอารีย์ เสมอเชื้อ
๖	นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา	เลขานุการสภาฯ	อิสสระ ธีรธรรมปัญญา
๗	นายอุทัย วิรัตน์เกษม	นายก อบต.จำป่าหวาย	อุทัย วิรัตน์เกษม
๘	นายสมชาย ขวัญใจ	รองนายก อบต.จำป่าหวาย	สมชาย ขวัญใจ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้กล่าวเชิญนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย หมู่ที่ ๗ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- จากนั้นกล่าวเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธานสภา อบต.

### เรื่อง ประธานสภา อบต. แจ้งให้ทราบ

ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอเมืองพะเยาขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑ วัน ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

อำเภอเมืองพะเยา พิจารณาแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ลงชื่อ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธานสภา อบต.

### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไข	มีมติรับรอง	๑๑	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง

๒.๒ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไข	มีมติรับรอง	๑๑	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ยุติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักัน

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักัน ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้นำเรียนรายละเอียดของบัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังไม่ได้ก่องหนี่ผู้กพันดั่งนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๙ ความว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่องหนี่ผู้กพันแต่มีรความจำเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่องหนี่ผู้กพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนี่ผู้กพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ข้อ ๕๙/๒ ความว่า การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เหตุผล

ตามให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แล้วนั้น แต่ต่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ไม่สามารถดำเนินการก่องหนี่ผู้กพันรายจ่าย ในหมวดรายจ่ายดังกล่าว ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ ฯ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณเป็นรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีไม่ก่องหนี่ผู้กพัน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ดั่งนี้

๑. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ สายร่องไม้แจ้ (๑) จำนวนเงินที่ขอกัน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ สายร่องไม้แจ้ (๒) จำนวนเงินที่ขอกัน ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ สายทุ่งหลวง จำนวนเงินที่ขอกัน ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการลงทุนคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ สายทุ่งเพลิง จำนวนเงินที่ขอ  
 กั้น ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. โครงการลงทุนคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายเหมืองลึก จำนวนเงินที่ขอ  
 กั้น ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  
 บาท ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวนเงินที่ขอ กั้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าที่ดินและ  
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ  
 ทั้งสิ้น ๘๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างที่พักคนงานจัดเก็บขยะ จำนวนเงินที่ขอ กั้น ๑๙๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งเตาเผาขยะ จำนวนเงินที่ขอ กั้น ๖๒๗,๙๐๐.- บาท

รวมวงเงินงบประมาณที่ขอ กั้นทั้งสิ้น จำนวน ๔,๖๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมท่านใดมีข้อซักถามประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการให้  
 ความเห็นชอบ อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังไม่  
 ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท ขอมติที่  
 ประชุมโดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังไม่  
 ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

- งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นใด  
 หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายประหยัด จอมภา

ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่  
 ๑๓ จากงบประมาณด้านโครงการพื้นฐานประเภทถนนหนทาง จากงบประมาณจ่ายขาดเงิน  
 สะสม การโอนตั้งจ่ายจากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมถึงโครงการที่บรรจุ  
 ในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้นปรากฏว่ามีโครงการให้สำหรับ ๑๐  
 หมู่บ้านเท่านั้น ส่วนหมู่บ้านที่เหลือที่ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณนั้น ผมขอคำตอบจากท่าน  
 ผู้บริหารด้วยว่าจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อใดครับ และอีกประเด็นหนึ่ง คือโครงการ  
 ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านของหมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕ ตรอกนั้น แต่ละสายก็วัดกันหลายรอบ  
 แต่ไม่สุดสาย

นายเสาร์ อินปิตาม

ผมนายเสาร์ อินปิตาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ ๓  
 สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงสวัสดิ์ เนื่องจากความยาวของถนนซึ่งไม่สุด  
 สายยังขาดอยู่อีกเกือบ ๒ เมตร จึงอยากจะถามฝ่ายบริหารว่ามีแนวทางจะแก้ไขปัญหา  
 อย่างไร

นายประพันธ์ จุมปูเครือ

ผมนายประพันธ์ จุมปูเครือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ ๘ จากที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๓ ได้นำเรียนไปนั้น ซึ่งในหมู่ที่ ๘ ก็มีปัญหาในเรื่องของการวัดระยะทางที่ไปไม่สุดสายเหมือนกันครับ อย่างไรก็ตามขอฝากทางฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยครับ เมื่อจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาข้างหน้าต่อไปครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิกในประเด็กแรกดังนี้ครับ เนื่องจากว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่ายจากการบริหารงานประจำแล้ว จึงได้นำเงินส่วนนั้นไปดำเนินการโอนเพื่อดำเนินการขยายเขตประปา จำนวน ๑,๖๕๓,๓๗๑.๐๐ บาท ซึ่งการโอนงบประมาณนั้น เป็นการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และเป็นอำนาจของผู้บริหาร และเงินเหลือจ่ายอีกจำนวนหนึ่งนำมาใช้ในด้านการบริหารหารด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก จำนวน ๑,๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวมทั้งได้จ่ายขาดเงินสะสม ไปอีกจำนวน ๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท และในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นงบประมาณสำหรับดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก ๖,๖๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดและอาจยังไม่ครอบคลุมได้ทุกหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์มากแล้วครับ อย่างไรก็ตามในการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหลืก็จะได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างแน่นอนครับ และสำหรับอีกประเด็นในเรื่องของความยาวของถนนที่ไม่สุดสายนั้น อย่างไรก็ตามก็จะขออนุญาตไปสอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนกับทางกองช่างเสียก่อนและได้จะมาให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายอุทัย วิรัตน์เกษม

ผมนายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ผมต้องขอทำความเข้าใจกับทางท่านสมาชิกทุกท่านก่อนว่า การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้านนั้น ขอให้เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังและทุกๆโครงการนั้นต้องเป็นความต้องการที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชาคมหมู่บ้านนั้นๆแล้ว ไม่ใช่เพียงเพราะว่าท่านสมาชิกเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วจะคิดจะเสนอโครงการขึ้นกันมาเองได้ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนทั้งหมู่บ้านได้ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของการเสนอโครงการต่างๆ เข้ามาในคราวต่อไปด้วย ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้านได้ถูกต้องที่สุด และสำหรับงบประมาณในการดำเนินงานนั้น อย่างไรก็ตามก็ต้องดูที่ความเหมาะสมและสถานะการเงินการคลังของ อบต.เป็นหลักด้วย และสำหรับตัวผมเองเป้าหมายหลักก็คืออยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้านให้ได้มากและให้ครอบคลุมมากที่สุดอยู่แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ อิศสระ ธีรธรรมปัญญา ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
( นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ บุญเรือง ศรีเมือง ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายบุญเรือง ศรีเมือง )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล